

Số: 45/BC-UBND

Quảng Thọ, ngày 20 tháng 5 năm 2019

BÁO CÁO

Kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019

Thực hiện Công văn số 29/TTr ngày 15 tháng 5 năm 2019 của Thanh tra huyện Quảng Điền về việc báo cáo kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019. Ủy ban nhân dân xã Quảng Thọ báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. Kết quả công tác Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

1. Công tác tiếp công dân

Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân và Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân. Trong 6 tháng đầu năm 2019 (Từ ngày 01/12/2018-20/5/2019) Ủy ban nhân dân xã đã thực hiện tiếp công dân thường xuyên tại Phòng Tiếp dân xã đồng thời phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân xã tổ chức các buổi tiếp công dân định kỳ hàng tháng tại các thôn trên địa bàn. Qua tiếp dân đã tiếp 09 lượt công dân (giảm 01 lượt người so với cùng kỳ) đến kiến nghị, phản ánh, đề xuất đối với các vấn đề liên quan đến tranh chấp ranh giới đất đai, chế độ chính sách xã hội, trật tự an toàn xã hội, tôn giáo... Qua công tác tiếp công dân UBND xã đã tiếp thu, giải thích, hướng dẫn và chỉ đạo công chức chuyên môn tham mưu giải quyết.

2. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo

Trong 6 tháng đầu năm 2019, UBND xã đã tiếp nhận 09 đơn.

Trong đó: số đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị cấp trên chuyển đến: 0 đơn;

Số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết: 09 đơn;

Nội dung đơn kiến nghị, thỉnh cầu: 09 đơn.

Kết quả giải quyết:

Thực hiện quy chế tiếp công dân và tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tổ chức. Sau khi tiếp nhận Ủy ban nhân dân xã phối hợp với các phòng ban cấp huyện và chỉ đạo công chức chuyên môn tham mưu giải quyết 09 đơn kiến nghị thỉnh cầu.

Nội dung các đơn kiến nghị, phản ánh của nhân dân tập trung vào các lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên môi trường và chính sách xã hội và một số lĩnh vực khác...

3. Công tác tuyên truyền pháp luật tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013, Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân năm 2013; nhằm tăng cường công tác tiếp nhận và giải quyết khiếu nại,

tổ cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; kịp thời hướng dẫn, giải đáp thắc mắc, hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân; UBND xã ban hành thông báo về lịch tiếp công dân định kỳ tại các thôn của Thường trực UBND xã năm 2019; thông báo về lịch tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã năm 2019. Hàng tuần Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tổ chức tiếp công dân vào chiều thứ 5 hàng tuần.

II. Công tác phòng, chống tham nhũng

1. Việc xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 21/01/2019 của UBND huyện về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019, Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 17/4/2017 của UBND huyện về thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2017-2020, Ủy ban nhân dân xã đã ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 24/01/2019 về công tác phòng chống tham nhũng năm 2019; đồng thời tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 25/4/2017 về triển khai thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2017-2020; lồng ghép tổ chức hội nghị để triển khai kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2019 đến cán bộ, công chức, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và ban điều hành các thôn.

2. Việc thực hiện các quy định về phòng ngừa tham nhũng

Triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2017-2020 phù hợp với tình hình của địa phương nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng; đội ngũ cán bộ, công chức kỷ cương, liêm chính.

Tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan trong chỉ đạo, quản lý và thực hiện các quy định của pháp luật về chống tham nhũng; phòng chống tiêu cực, loại bỏ các cơ hội, điều kiện làm phát sinh tham nhũng, tăng cường kỷ cương, liêm chính trong đội ngũ cán bộ công chức.

Tăng cường công khai, minh bạch trong thực hiện Hiến pháp. Thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ, Thông tư số 08/2013/TT-TTCP về kê khai minh bạch tài sản, thu nhập và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập nhằm tạo sự đồng bộ, chặt chẽ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong cơ quan xã Quảng Thọ. Các đối tượng có nghĩa vụ phải kê khai tài sản thu nhập nhận thức rõ tầm quan trọng của việc kê khai nên đã thực hiện một cách nghiêm túc, đúng theo quy định.

Thực hiện nghiêm túc các quy định về tuyển dụng, tiếp nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; xử lý kiên quyết, kịp thời các vi phạm trong quản lý và sử dụng cán bộ, công chức.

3. Việc tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng như Luật số 55/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội về Phòng, chống tham nhũng; Luật số 27/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng

và các văn bản pháp luật có liên quan nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức về công tác phòng, chống tham nhũng, tạo sự thống nhất, tự giác, quyết tâm cao trong hành động.

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 20/3/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền về triển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 (Luật số 36/2018/QH14 của Quốc Hội về phòng, chống tham nhũng, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019).

Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát công đồng trong công tác PCTN, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức đại diện cho các tầng lớp nhân dân tham gia giám sát hoạt động PCTN.

III. Những kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Những kết quả đạt được

Qua công tác tiếp công dân đã tạo điều kiện để người dân gặp gỡ cán bộ lãnh đạo xã trao đổi những khó khăn, vướng mắc, tìm biện pháp tháo gỡ, qua đó khẳng định nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Chính quyền địa phương. Từ đó lãnh đạo xã đã lắng nghe những bức xúc, những tâm tư nguyện vọng trong nhân dân.

Trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào nề nếp và đã đạt được những kết quả cao. Ủy ban nhân dân xã đã tổ chức thực hiện tốt Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật tiếp công dân và các văn bản pháp luật có liên quan, giúp cho việc giải quyết đúng luật, khách quan và dân chủ.

2. Những hạn chế, khuyết điểm

Bên cạnh những kết quả đạt được công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm đó là:

Việc xác định phân loại xử lý nội dung nào là khiếu nại, tố cáo còn hạn chế, còn có hiện tượng nhầm lẫn giải quyết khiếu nại với kiến nghị, phản ánh dẫn đến quyết định giải quyết đôi lúc còn lúng túng.

3. Nguyên nhân

Việc tuyên truyền pháp luật nói chung và Luật khiếu nại, Luật tố cáo nói riêng chưa thật sự sâu rộng đến từng người dân dẫn đến một số người dân nắm bắt thiếu kịp thời và chưa đầy đủ, gửi đơn thư đến nhiều nơi, đơn thư của người dân phân loại chưa rõ ràng.

Trên đây là báo cáo kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019 của Ủy ban nhân dân xã Quảng Thọ./.

Nơi nhận:

- Thanh tra huyện;
- TT Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Hoàng Công Phong

